

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย

บริษัทได้สอบทานข้อมูลที่เปิดเผย ด้วยความระมัดระวัง และบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และ ขอรับรอง ความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผยทุกรายการของบริษัท



บมจ. แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
Manulife Insurance (Thailand) Public Company Limited

ลงนาม

ชื่อ นายไมเคิล จอห์น พาร์คเกอร์

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ

ลงนาม

ชื่อ นางสาวพรนิภา สร้อยจำปา

ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2563

ปผช. 1 รายไตรมาส

1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท

บริษัท แมนูลิฟี่ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดำรงเงินกองทุนตามประกาศของคปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุนรวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต โดยมีการกำหนดอัตราส่วนความเพียงพอขั้นต่ำของเงินกองทุน (Internal Minimum Target) ซึ่งเป็นมุมมองภายในของบริษัทมากกว่าที่กฎหมายกำหนด (มากกว่า 120%) เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์ในกรณีที่เกิดความเสียหายที่อาจสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และเป็นสัญญาเตือนภัยล่วงหน้าเมื่อระดับความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำลง เพื่อที่บริษัทจะดำเนินมาตรการแก้ไขที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว

บริษัท แมนูลิฟี่ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีการตรวจสอบ (Monitor) และพยากรณ์ระดับความเพียงพอของเงินกองทุนทุกเดือน รวมถึงมีการ ทบทวนและรับรองการประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายในการรักษาสถานะเงินกองทุนของบริษัทให้อยู่ในระดับที่มีมั่นคงและเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเหมาะสม

เปิดเผย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ)	353.77%	482.66%		432.83%		388.72%
เงินกองทุนที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด	845.90	1,067.38		1,021.39		905.30
เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย	239.11	221.15		235.98		232.89

หมายเหตุ : - ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต กำหนดให้นายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการกำกับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบได้

- เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต
- ไตรมาสที่ 2 หมายถึงผลการดำเนินงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสที่ 3 หมายถึงผลการดำเนินงานสะสม 9 เดือน

2. รายงานทางการเงิน

งบการเงิน รายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษัทฯ เลื่อนนำเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจำปี และเป็นไปตามรูปแบบของงบการเงินที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิต ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่น่าเสนอครั้งล่าสุด ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจำปีล่าสุด

ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 [คลิกที่นี่](#)